



ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน

ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กับหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได้) กำหนดให้กรมที่ดิน ต้องจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กรมที่ดินได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมที่ดิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความมั่นคงปลอดภัยในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO /IEC หรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรฐาน/ แนวทาง และระเบียบปฏิบัติ ให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เป็นผู้ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบต่อความเสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ แก่กรมที่ดิน หรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน และให้ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน และให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน ตามเอกสารแนบท้าย บรลวตฤประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ จึงให้ส่วนราชการในสังกัดกรมที่ดิน นำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมที่ดิน ไปใช้ในการปฏิบัติงานของกรมที่ดิน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายบุญเชิด คัดเห็น)

อธิบดีกรมที่ดิน